

ชื่อเรื่อง : กิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด : วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมี นายอนุกุล เกาะโพธิ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ,นายสุชาติ โป๊ะแก้ว และ นายสมชาย อยู่ยี่น รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า โดยมี นายพรชัย ไชยสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ชี้แจงและถ่ายทอดการนำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้ามาใช้ และให้นำแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts มาใช้เป็นการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม เป็นหลักการแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ถือเป็นหลักในการปฏิบัติราชการทุกคน และได้จัดทำแผ่นป้ายแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts มอบให้ผอ.กองแต่ละกองนำไปติดภายในห้องทำงานของแต่ละกองด้วย

แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts

การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

Do's and Don'ts

การปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่น

✓ Do's	✗ Don'ts
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล	ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย กระทำผิด
มุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ	ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ชอบธรรม
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีจิตอาสา	ไม่ประพฤติเสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล	ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบหรือความเสียหาย
ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า	ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ อำนาจประโยชน์ต่อนักการเมือง หรือพรรคการเมือง
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวดเร็ว เต็มใจ ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่ละเลย เพิกเฉยแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนแก่ประชาชน
เสมอภาค เป็นธรรม และเที่ยงธรรม	ไม่แสดงกิริยาอันเป็นการคุกคามทางเพศ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า www.klong5.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

จำขึ้นใจ

****ภาพประกอบกิจกรรม****



